

ชื่อผลงานทางวิชาการ พระพุทธศาสนา กับ การส่งเสริมชุมชน
(ในสมัยรัชกาลที่ ๕)

เนื้อหาบทความ

การส่งเสริมพระพุทธศาสนา นั้นหมายถึง ขบวนการหรือส่งเสริม กิจกรรม
ของชาวพุทธเมื่อสังคม ทั้งประชาชน นำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เข้าไปสู่สังคม ชุมชน และเข้าร่วมกับชุมชน ในพระทัยปฐมา และ
ส่งเสริม กิจกรรมต่างๆ เช่น ฝึกอบรมทางด้านสังคม ฝึกอบรมด้าน
ครอบครัว อบรมอาชีพ การเมือง เป็นต้น และกิจกรรมต่างๆ ในทางพระ
พุทธศาสนาที่จะ สนับสนุนให้สังคมได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การปลูก
ป่า การทำฝายชลประทาน การจัดโครงการธรรมสังฆกิจโดยโรงเรียนโดย
พระคณาจารย์พระภิกษุสงฆ์ได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำกิจกรรม เมื่อ
ได้ประชาชนในชุมชนนั้นๆ ได้สละกิจกรรม ร่วมกัน เช่น การใช้ประชาชน
ได้สหกรณ์ร้านค้าได้ และ พระธรรมเทศนา และปาฐกถาธรรม
ของพระสงฆ์อภิวาจา ลากันก็มีกิจกรรมการจับสลากชิงรางวัลต่างๆตาม
ที่จัดสรรแล้ว และได้พระสงฆ์สนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ แต่ประชาชน

การส่งเสริมกิจกรรม พระพุทธศาสนา กับ การส่งเสริมชุมชน
คือโดยสังเขป ดังนี้ ฝึกอบรมของทางพระพุทธศาสนา กับ การส่งเสริมชุมชน
นั้นได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ทั้งชุมชนที่อุดมธรรม ทั้งนี้ ทางสังฆ
การนิคมมีส่วนพระ สอนนักเรียน และ กรมการศาสนา ได้จัดเป็นนิคมตามสมัย
ของพระที่จะส่งเสริมให้คนทุกอาชีพได้มีโอกาสพร้อมใจกันแต่ประชาชนที่ต่าง
กันมาก เพื่อที่จะได้พระสงฆ์ที่มาร่วมพร้อมใจกันเป็นตัวอย่างของพระ
พุทธศาสนาได้มีส่วนร่วม กับ ชุมชน สังคม และได้รู้จักถึงปัญหาต่างๆ ทั้งนี้
จำแนกที่ซึ่งถือเอาแนวคิดว่า พระส่งเสริมพระ พุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับหลัก
ธรรมได้อย่างไร ดังจะกล่าวมาดังนี้ได้ว่า ในทุกๆวันพระในช่วงวันเข้าพรรษาและ
ในช่วงออกพรรษาแล้ว ทางวัดต่างๆ ต.แม่สุก อ.เด่นชัย จ.ลำปาง มีวัดที่ท่าน
พระคุณเจ้าสังวรสังข สด. แม่สุก ได้กำหนดส่งเสริมในเขต ต.แม่สุก ได้จัดโครงการ

ธรรมสังฆะไม่ทุกข์อีกในเขตฯ. แปลก แต่ยังไม่ทั่วถึง จึงมีแนวคิด
 ค. ส่งจัดธรรมสังฆะในคามบุรี แต่ประชาชนในหมู่บ้าน อารามหนึ่ง
 แห่งละได้เท่าใดประชาชนในชุมชนอีกหนึ่ง เพื่อที่จะมีธรรมะได้
 แต่ประชาชนได้มาก ทำดีมี โดย การทำในพระ ก่ออันพระ บรือ บลิว
 วิหาร. ๑ วัน โดยพระไปตาม ชุม หรือคุ้ม ที่หมู่บ้านได้จัดไว้ ด้วย
 ๒. ผู้มีใจประชาชนมาก ทำกิจกรรมในวัดล. จำนวน ๕๐-๖๐ คน โดยพระ
 ไปประชาชนส่วนกันทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง การในพระ-ลาภสมบัติ เจริญจิตภาวนา
 ลมทานวิภังค์ และ ได้ทำกิจกรรมเพื่อพระสงฆ์สงฆ์ เช่น ปลูกต้นไม้
 ปลูก กอของ = เด็ชช = ในเขตฯ ของตนเอง ปล่อยปลา และ จับปลาของทางวัด
 ต่างๆ บรือ ตามวัดตามทางพระ-พุทธศาสนา ธรรมาวัด เป็นต้น และ ไป
 ประชาชนในชุมชน ได้ตามกำหนดที่ไปจัดไว้ ประชาชนนำลูกธรม
 ไปใช้ในวัดประจำวัน เพื่อให้ประชาชนสามารถทำดีได้เห็น ชีวีตในประจำวัน
 ได้อีกด้วย

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการเสนอบทความในครั้งนี้

1. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในพระทำกิจกรรมต่างๆ ในวัดตามคามบุรี ในชุมชน
2. แสดงให้เห็นว่าประชาชน ชีวีตตามลัทธิใน สังคมตามลัทธิ
3. เพื่อให้ประชาชนสนใจหลัก ธรรมทางพระ-พุทธศาสนา
4. ประชาชน สามารถ เห็นกิจกรรมไม่ใช้ในพระดำเนิน ชีวีตประจำวันได้
5. เกิดตามสมควรทั้งสังคม/วัดสงฆ์ และ สังคมจิตใจของประชาชนได้ดีขึ้น

การรับรองบทความ

ลงชื่อ พระเอกพันธ์ ฝกษาวิโร
 (พระเอกพันธ์ ฝกษาวิโร)

ผู้รับทุนการศึกษา